

**บาท/ดอลลาร์เข้านี้แกว่งตัวในกรอบ, รอดูปัจจัยจากยุโรปช่วงสัปดาห์นี้**

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้แกว่งตัวอยู่ในกรอบ ขณะที่นักลงทุนยังไม่เห็นการมีสถานะซื้อหรือขายดอลลาร์/บาทในแดนไหนมากเกินไป เพราะต้องการรอดูความคืบหน้าของยุโรปในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้ก่อน

\*ยูโรในตลาดนิวยอร์กวันนี้ ปิดปรับขึ้นเป็นวันที่สองติดต่อกัน เมื่อเทียบกับดอลลาร์ ขณะที่ความต้องการเสี่ยงเพิ่มขึ้น ตามการปรับขึ้นอย่างแข็งแกร่งของตลาดหุ้น ก่อนการประชุมนโยบายของธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) และการประชุมพันธมิตรของอิตาลีและสเปน ในสัปดาห์นี้

\*นักวิเคราะห์ในต่างประเทศ คาดว่า ยูโรอาจปรับตัวขึ้นสู่ระดับประมาณ

1.30 ดอลลาร์ อันเป็นผลจากแรงซื้อคืน หลังมีสถานะขายยูโรสุทธิออกมามากในช่วงที่ผ่านมา แต่ยุโรปก็อาจเผชิญแรงกดดันครั้งใหม่ ขณะที่จะมีการประชุมพันธมิตรของสเปนและอิตาลีในวันพฤหัสบดีและศุกร์นี้ ตามลำดับ

\*การประชุมอีซีบีในวันพฤหัสบดีนี้ อาจผลักดันยูโร โดยคาดว่าอีซีบีจะกดดันรัฐบาลต่างๆ ให้เพิ่มความพยายามในการแก้ไขวิกฤตหนี้ ขณะที่จะตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมที่ 1.0%

\*ความต้องการเสี่ยงเพิ่มขึ้นในตลาดการเงินโลก หลังพีทซ์ เรทติ้งส์ ระบุว่าพีทซ์ไม่คาดว่าจะปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือที่ AAA ของฝรั่งเศสในปีนี้ และหลังจากบริษัทอัลโค อิงค์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตอะลูมิเนียมยักษ์ใหญ่ของสหรัฐ เปิดเผยแนวโน้มเชิงบวกสำหรับอุปสงค์ทั่วโลก

\*สกุลเงินที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยง อาทิ ดอลลาร์นิวซีแลนด์และออสเตรเลียปรับตัวโดดเด่น โดยแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อเทียบกับยูโร และปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถูกละเลี้ยวถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 31.708 บาท

\*09.08 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 31.70/73 จาก 31.64/67 เมื่อวาน  
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 31.67/74 จาก 31.64/66 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 76.90/91 จาก 76.83 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2754/55 จาก 1.2774 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"บาทเข้านี้ยังแกว่งใน range นักลงทุนพยายามจะ square position เอาไว้ ก่อนที่ผลประชุมกับผลประมูลบอนด์ในยุโรปจะออกมา แต่ถ้าดู sentiment วันนี้ น่าจะ bias ไปในทางแข็งค่าได้" ดิลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้แกว่งตัวอยู่ในกรอบ โดยได้แรงหนุนจากปัจจัยบวกระยะสั้นในยุโรป แต่ก็มีแรงซื้อดอลลาร์จากผู้นำเข้า สลับเข้ามาเป็นระยะ ทำให้เงินบาทไม่ได้เคลื่อนไหวมากนัก โดยตลาดยังคงรอดูผลการประชุมของอีซีบี และการประชุมพันธมิตรของอิตาลีและสเปน ในสัปดาห์นี้

ขณะที่ กรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ มองแนวต้านไว้ที่ 31.60 และแนวรับที่ 31.70/75